

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số **3435** GDĐT-MN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng **10** năm 2020

Về kế hoạch tổ chức Hội thi
giáo viên dạy giỏi Mầm non cấp Thành phố
năm học 2020-2021

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận (huyện);
- Hiệu trưởng trường Mầm non trực thuộc.

Căn cứ Thông tư số 22/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi Mầm non cấp thành phố năm học 2020 - 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và của toàn ngành;

Đánh giá thực trạng đội ngũ, tạo động lực để giáo viên phấn đấu hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên;

Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích; động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.

II. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC

Giáo viên tự nguyện tham gia; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi;

Hội thi phải đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất;

Đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối tượng

Tham dự Hội thi là giáo viên mầm non đang trực tiếp giảng dạy tại cơ sở giáo dục mầm non.

Số lượng mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo cử 02 giáo viên, đơn vị trực thuộc 01 giáo viên.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thi

Thời gian từ ngày 02/ 03/ 2021 đến ngày 29/ 04/ 2021.

Địa điểm tại các cơ sở giáo dục mầm non.

3. Nội dung thi:

Thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;

Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục mầm non, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

4. Tiêu chuẩn tham dự Hội thi:

Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường;

Có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm tham dự Hội thi.

5. Hồ sơ tham dự Hội thi gồm:

Danh sách các giáo viên đăng ký dự thi do trưởng phòng giáo dục và đào tạo, ký xác nhận, (*mẫu đính kèm*). Danh sách gửi kèm theo các minh chứng xác nhận đủ tiêu chuẩn tham dự Hội thi theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 22/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục kèm theo minh chứng xác thực về việc giúp trẻ em, có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.

Hồ sơ được gửi về phòng Sở Giáo dục và Đào tạo phòng Giáo dục mầm non trước ngày 30/12/2020.

6. Sử dụng kết quả Hội thi

Kết quả Hội thi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành.

Giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi, có trách nhiệm tổ chức lại hoạt động giáo dục và báo cáo biện pháp đã tham gia Hội thi trong phạm vi cấp trường, để chia sẻ những kinh nghiệm vận dụng hiệu quả trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.

IV. KHEN THƯỞNG

Giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được công nhận giáo viên dạy giỏi.

Cơ cấu giải thưởng gồm:

Giải nhất: 01 ; Giải nhì: 02 ; Giải ba: 03; Giải khuyến khích: 04.

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, trường mầm non trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần thông tin kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Mầm non) để được hướng dẫn. / *Delut*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ GDMN;
- Lưu: VT, MN. ✓

GIÁM ĐỐC



mason

Lê Hồng Sơn

